

ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ  
ĐẢNG ỦY  
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
\*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Quy định  
232-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng

Kính gửi: - Các cấp ủy trực thuộc  
- BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam  
- BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn

Ngày 20/1/2025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 232-QĐ/TW về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Để kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 232-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Đảng bộ Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nội dung trong Quy định 232-QĐ/TW tại đơn vị đến các chi bộ bằng hình thức phù hợp (nội dung một số điểm mới, trọng tâm của Quy định 232-QĐ/TW tại Phụ lục đính kèm).

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, vượt quá thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (bằng văn bản) trước khi thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- BTV Đảng ủy EVN,
- Lưu VT, BTC.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Hữu Tuấn

**Phụ lục**  
**Những điểm mới, trọng tâm trong Quy định 232-QĐ/TW**

-----

Quy định số 232-QĐ/TW ban hành trên cơ sở kế thừa, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy định 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương<sup>1</sup> để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cụ thể:

TT	Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 (Áp dụng trước ngày 20/01/2025)	Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025 (Áp dụng từ ngày 20/01/2025)
1	<b>Về kết nạp người vào Đảng</b>	
	Mục 3.3. Vấn đề <i>lịch sử chính trị, chính trị hiện nay</i> và tiêu chuẩn chính trị của người vào Đảng thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.	Mục 3.3. Vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị của người vào Đảng thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
	Mục 3.5.2. Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên	Mục 3.5.2. Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra khỏi Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án <i>hình sự</i> về tội tham nhũng; bị kết án <i>hình sự</i> về tội phạm nghiêm trọng trở lên.
2	<b>Về sinh hoạt Đảng</b>	

<sup>1</sup> Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

TT	Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 (Áp dụng trước ngày 20/01/2025)	Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025 (Áp dụng từ ngày 20/01/2025)
	Mục 6.3.6. Các tỉnh ủy, thành ủy, <i>Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương</i> ủy nhiệm cho ban tổ chức của cấp mình; các cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng thuộc Quân ủy Trung ương được ủy nhiệm cho cơ quan chính trị cùng cấp; Đảng ủy Công an Trung ương được ủy nhiệm cho <i>cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng</i> trong việc giới thiệu sinh hoạt đảng.	Mục 6.3.6. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ủy nhiệm cho ban tổ chức của cấp mình; các cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng thuộc Quân ủy Trung ương được ủy nhiệm cho cơ quan chính trị cùng cấp; Đảng ủy Công an Trung ương được ủy nhiệm cho <i>Cục Tổ chức cán bộ</i> trong việc giới thiệu sinh hoạt đảng
3	<b>Về giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên</b>	
	Mục 8.2.2 .Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau: Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại	Mục 8.2.2. Cơ quan <i>tham mưu về công tác</i> tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau: Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại (Mục 8.2.2).
4	<b>Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ</b>	
	Mục 9.1.1. <i>Bộ Chính trị ban hành quy chế làm việc mẫu của các đảng ủy trực thuộc Trung ương (không bao gồm Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương). Ban Bí thư ban hành quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, của cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn quy chế làm việc mẫu của tổ chức cơ sở đảng.</i>	

TT	<p align="center"><b>Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021</b> <i>(Áp dụng trước ngày 20/01/2025)</i></p>	<p align="center"><b>Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025</b> <i>(Áp dụng từ ngày 20/01/2025)</i></p>
	<p>Mục 9.1.1. Căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy và quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng, <i>đảng đoàn, ban cán sự đảng</i>, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy phải xây dựng quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao. Tổ chức đảng có trách nhiệm báo cáo với tổ chức đảng cấp trên và thông báo cho tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp biết quy chế làm việc của tổ chức mình.</p>	<p>Mục 9.1.2. Căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, <i>quy chế làm việc mẫu</i> và quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng, <i>chi bộ cơ sở</i>, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy phải xây dựng, <i>ban hành</i> quy chế làm việc bảo đảm <i>các nguyên tắc của Đảng, nhất</i> là nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao. Tổ chức đảng có trách nhiệm báo cáo với tổ chức đảng cấp trên và thông báo cho tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp biết quy chế làm việc của tổ chức mình.</p>
	<p>Mục 9.2.2</p> <p>+ Đối với tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng phải kiểm điểm về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên; việc đề ra và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của cấp mình; về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; về xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; về quản lý tài chính ngân sách, quản lý đất đai... và các lĩnh vực có liên quan; về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo</p>	<p>Mục 9.2.2.</p> <p>+ Đối với tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy phải kiểm điểm về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên; việc đề ra và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của cấp mình; về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; về xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; về quản lý tài chính ngân sách, quản lý đất đai... và các lĩnh vực có liên quan; về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, <i>về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực</i>.</p>
5	<p><b>Về hệ thống tổ chức của Đảng</b></p>	

TT	<p align="center"><b>Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021</b> <i>(Áp dụng trước ngày 20/01/2025)</i></p>	<p align="center"><b>Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025</b> <i>(Áp dụng từ ngày 20/01/2025)</i></p>
	<p>Mục 10.3.1. Tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng là tổ chức đảng không phải là cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng do cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức này (cụ thể là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương) quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ;</p>	<p>Mục 10.3.1. Tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng là tổ chức đảng không phải là cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng do cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức này (cụ thể là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương) quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ; <b><i>đảng ủy là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội của đảng bộ.</i></b></p>
	<p>Mục 10.3.2. Ở Trung ương: Lập các đảng bộ khối trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.</p> <p>a) Đảng bộ khối trực thuộc Trung ương được tổ chức theo các đơn vị cùng ngành hoặc các ngành có quan hệ với nhau về nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy khối là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội của đảng bộ, có cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và cán bộ chuyên trách giúp việc.</p> <p>b) Bộ Chính trị quyết định thành lập các đảng bộ trực thuộc Trung ương; căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đảng ủy trực thuộc Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về hoạt động, hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các đảng ủy trực thuộc Trung ương.</p>	<p>Mục 10.3.2. <b><i>Việc lập tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội</i></b></p> <p>a) Ở cấp Trung ương: Lập <b><i>Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương</i></b> trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.</p> <p>Bộ Chính trị quyết định thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức <b><i>bộ máy của Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương</i></b> trực thuộc Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về hoạt động, hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các đảng ủy trực thuộc Trung ương.</p> <p><b><i>Đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định thành lập các đảng bộ (chi bộ): Bộ, ngành quản lý nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam); các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội</i></b></p>

TT	Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 (Áp dụng trước ngày 20/01/2025)	Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025 (Áp dụng từ ngày 20/01/2025)
		<p><i>Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số hội chính trị - xã hội có quy mô lớn, có vị trí quan trọng theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) sau khi Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến thống nhất bằng văn bản; nhân sự đảng ủy (chi bộ) do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ.</i></p> <p><i>Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định thành lập, xác định chức năng, nhiệm vụ và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ đảng ở đoàn đại biểu Quốc hội (hoạt động tại các kỳ họp của Quốc hội).</i></p> <p><i>b) Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:</i></p> <p><i>Lập đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.</i></p> <p><i>Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo quy định của Ban Bí thư.</i></p>
	Mục 10.3.3. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Việc lập các đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.	<p><i>Mục 10.3.3. Lập Đảng bộ các cơ quan Đảng</i></p> <p><i>a) Ở cấp Trung ương: Lập Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.</i></p> <p><i>Bộ Chính trị quyết định thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trực thuộc Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về hoạt động, hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng</i></p>

TT	Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 (Áp dụng trước ngày 20/01/2025)	Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025 (Áp dụng từ ngày 20/01/2025)
		<p><b>Ủy các cơ quan Đảng Trung ương.</b></p> <p><b>Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định thành lập các Đảng bộ: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của Ban Bí thư.</b></p> <p><b>b) Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:</b></p> <p><b>Lập đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.</b></p> <p><b>Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo quy định của Ban Bí thư.</b></p> <p><b>Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố lập các đảng bộ (chi bộ) cơ sở: Hội đồng nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội (hội liên hiệp phụ nữ, liên đoàn lao động, hội cựu chiến binh, hội nông dân), các hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (sau khi ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy có ý kiến thống nhất bằng văn bản); nhân sự đảng ủy (chi bộ) do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ.</b></p> <p><b>Không lập đảng bộ khối cấp cơ sở.</b></p>

TT	Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 (Áp dụng trước ngày 20/01/2025)	Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025 (Áp dụng từ ngày 20/01/2025)
	Mục 10.5.1. Chỉ giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang (mà cấp trên trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) khi có đủ các điều kiện sau đây: Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một đơn vị chính quyền hoặc cơ quan quản lý; có số lượng từ 400 đảng viên trở lên.	Mục 10.5.1. Chỉ giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang (mà cấp trên trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) khi có đủ các điều kiện sau đây: Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một cơ quan, <b>đơn vị, doanh nghiệp</b> ; có số lượng từ 400 đảng viên trở lên. <b>Đối với đảng bộ trong các ban, bộ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, đảng ủy trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh có thể ít hơn nhưng ít nhất từ 200 đảng viên trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư xem xét, quyết định.</b>
6	<b>Về số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp</b>	
	Mục 14.2. Số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy mỗi cấp không quá một phần ba tổng số cấp ủy viên.	Mục 14.2. Số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy mỗi cấp không quá một phần ba tổng số cấp ủy viên. <b>Đối với các đảng ủy trực thuộc Trung ương mới thành lập (không bao gồm Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thì số lượng ủy viên ban thường vụ có thể nhiều hơn một phần ba nhưng dưới một phần hai tổng số cấp ủy viên và do Bộ Chính trị quyết định. Đối với các đảng ủy xã, phường, thị trấn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 thì số lượng ủy viên ban thường vụ có thể nhiều hơn một phần ba nhưng dưới một phần hai tổng số cấp ủy viên và do Bộ Chính trị quyết định, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quy định cụ thể.</b>
7	<b>Về bổ sung, điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy</b>	



TT	<p align="center"><b>Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021</b> <i>(Áp dụng trước ngày 20/01/2025)</i></p>	<p align="center"><b>Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025</b> <i>(Áp dụng từ ngày 20/01/2025)</i></p>
	<p>Mục 16.2.2. Việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, nói chung thực hiện theo quy trình: Chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ; ban chấp hành đảng bộ bầu vào các chức danh cần thiết.</p>	<p>Mục 16.2.2. Việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là đảng viên trong đảng bộ, nói chung thực hiện theo quy trình: Chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ; ban chấp hành đảng bộ bầu vào các chức danh cần thiết.</p> <p align="center"><b><i>Việc bổ sung bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên chi bộ khi khuyết, thiếu do cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, chỉ định theo đề nghị của chi bộ.</i></b></p>
	<p>Mục 16.4.1</p> <p>b) Cấp ủy viên tham gia nhiều cấp ủy, khi có quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia cấp ủy mà đồng chí đó là thành viên từ thời điểm quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu có hiệu lực thi hành; thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu; trường hợp chuyển công tác sang đảng bộ khác thì thôi tham gia cấp ủy trong cùng đảng bộ mà đồng chí đó đã tham gia kể từ khi quyết định có hiệu lực thi hành. Nếu đồng chí đó là thành viên của cấp ủy cấp trên mà nơi chuyển đến trong cùng đảng bộ thì vẫn là cấp ủy viên cấp ủy cấp trên.</p>	<p>Mục 16.4.3. Cấp ủy viên tham gia nhiều cấp ủy, khi có quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia cấp ủy mà đồng chí đó là thành viên từ thời điểm quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu có hiệu lực thi hành; thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu; trường hợp chuyển công tác sang đảng bộ khác thì thôi tham gia cấp ủy trong cùng đảng bộ mà đồng chí đó đã tham gia kể từ khi quyết định có hiệu lực thi hành. Nếu đồng chí đó là thành viên của cấp ủy cấp trên mà nơi chuyển đến trong cùng đảng bộ thì vẫn là cấp ủy viên cấp ủy cấp trên.</p> <p align="center"><b><i>Cấp ủy có thẩm quyền không ban hành quyết định thôi tham gia cấp ủy những trường hợp nêu trên.</i></b></p>

TT	<p style="text-align: center;"><b>Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021</b> <i>(Áp dụng trước ngày 20/01/2025)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025</b> <i>(Áp dụng từ ngày 20/01/2025)</i></p>
	<p>Mục 16.5. Chỉ định cấp uỷ ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đảng bộ, chi bộ.</p> <p>Trong nhiệm kỳ của cấp uỷ, nếu có sự thay đổi về tổ chức như: Thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp uỷ chính thức, bí thư, phó bí thư, ban thường vụ theo Khoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng; cấp uỷ được chỉ định bầu uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra theo Điều 31 Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của cấp uỷ không nhất thiết là 5 năm. Cách tính nhiệm kỳ đại hội theo hướng dẫn của Ban Bí thư.</p>	<p>Mục 16.5. Ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đảng bộ, chi bộ.</p> <p>Trong nhiệm kỳ của cấp uỷ, nếu có sự thay đổi về tổ chức như: Thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp uỷ chính thức, bí thư, phó bí thư, ban thường vụ theo Khoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng; <b><i>thí điểm việc ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định uỷ viên Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp uỷ cấp dưới; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của cấp uỷ không nhất thiết là 5 năm. <b>Nhiệm kỳ tiếp theo các đảng bộ, chi bộ thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập sẽ tiến hành đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng; nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành đại hội 2 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (nếu có) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp (ở Trung ương là Bộ Chính trị) chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ viên uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra; phân bổ số lượng và thí điểm chỉ định đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp (số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp do cấp uỷ cấp triệu tập đại hội quyết định theo chỉ thị của Bộ Chính trị; số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định trước khi tiến hành đại hội).</b></i></b> Cách tính nhiệm kỳ đại hội theo hướng dẫn của Ban Bí thư</p>

TT	Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 (Áp dụng trước ngày 20/01/2025)	Quy định số 232-QĐ/TW ngày 20/01/2025 (Áp dụng từ ngày 20/01/2025)
8	<b>Về thí điểm chỉ định nhân sự</b>	
		<b>Mục 17. Thí điểm Bộ Chính trị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy: Các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.</b>
9	<b>Về lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy</b>	
	<p>Mục 17.1.2. Các đảng bộ khối trực thuộc Trung ương được lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc bao gồm: Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, <i>trung tâm bồi dưỡng chính trị.</i></p> <p>Đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan ủy ban kiểm tra.</p> <p><i>Đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy hợp nhất với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thực hiện công tác kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo và văn phòng.</i></p>	<p>Mục 18.1.2. Các đảng bộ trực thuộc Trung ương được lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc bao gồm: Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan Ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo và dân vận.</p> <p>Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy trực thuộc Trung ương: Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc bao gồm: Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo</p>